

แบบรายงานการดำเนินงานวิจัย
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565

รายงานผลงานวิจัย ฝ่ายปฐมวัย

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทวิจัย	หน่วยงานกลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับคุณภาพ
1	มิสสุพัตรา	ทับพ่วง	อ.1/1	การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาการจำตัวเลขโดยใช้นิทานเป็นสื่อการสอน	1	ฝ่ายปฐมวัย		
2	มิสสุอัชลี	ทองสิทธิ์	อ.1/1	การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์	2	ฝ่ายปฐมวัย		
3	มิสวาสนา	ปัญจันตา	อ.1/2	การศึกษาพัฒนาการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัยที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์ประจำวัน	2	ฝ่ายปฐมวัย		
4	มิสสุภา	วงศ์พลับ	อ.1/2	การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการฟังนิทานประกอบดนตรีควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมช่วยเหลือของนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1/2	2	ฝ่ายปฐมวัย		
5	มิสวรารัตน์	โสภารัตน์	อ.1/3	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมเล่านิทานประกอบ	1	ฝ่ายปฐมวัย		
6	มิสอรอุมา	ชำนาญ	อ.1/3	การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดคำโดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางด้านภาษาไทยของเด็กปฐมวัย	1	ฝ่ายปฐมวัย		
7	มิสนฤมล	เล็กศิริ	อ.1/4	การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์	2	ฝ่ายปฐมวัย		
8	มิสหนึ่งฤทัย	ทองคำ	อ.1/4	การแก้ปัญหาการเขียนกลับหัวของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกพัฒนากล้ามเนื้อ	2	ฝ่ายปฐมวัย		
9	มิสทิพาภรณ์	แก้วบรรจง	อ.1/5	ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเรื่องการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมประจำวันในห้องเรียน	2	ฝ่ายปฐมวัย		

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประ เภทวิจัย	หน่วยงานกลุ่ม สาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
10	มิสสุพัตรา	คงคาสวัสดิ์	อ.1/5	การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อเด็กโดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์	2	ฝ่ายปฐมวัย		
11	มิสศิริลักษณ์	บุรณะวงศ์ ตระกูล	อ.1/6	การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบวาดภาพจะมีผลต่อสมาธิของเด็กปฐมวัยระดับชั้นปฐมวัยปีที่1/6	2	ฝ่ายปฐมวัย		
12	มิสสิริญาพร	รุ่งเรือง	อ.1/6	การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมเล่นนิทานที่บ้าน	1	ฝ่ายปฐมวัย		
13	มิสพรพนา	แสงจันทร์	ตอ.	การจัดกิจกรรมการใช้นิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาในเด็กปฐมวัย	1	ฝ่ายปฐมวัย		
14	มิสนาฎยา	กลิ่นขจร	ตอ.	การพัฒนานิยายในตนเองด้านการจัดเก็บของเล่นโดยใช้นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย	1	ฝ่ายปฐมวัย		
15	มิสวัชรี	เกิดท่าไม้	อ.1	การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือในการทำงานของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการร้อยวัสดุ	1	ฝ่ายปฐมวัย		
16	มิสวลีลักษณ์	สีบต้อย	อ.1	การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการเล่นนิทานแบบเล่าไปวาดไป	1	ฝ่ายปฐมวัย		
17	มิสวาสนา	แซ่ไคว้ว	อ.1	การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในการรับประทานอาหารของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1	2	ฝ่ายปฐมวัย		
18	มิสยุวดี	ทองคำ	อ.2/1	การส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย	1	ฝ่ายปฐมวัย		
19	มิสพิมพ์พิศา	จุลศักดิ์	อ.2/2	การจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเอง	1	ฝ่ายปฐมวัย		
20	มิสอรวรรณ	ศรีชั้นธมา	อ.2/3	ส่งเสริมพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองโดยจัดกิจกรรมเข้าจังหวะและเคลื่อนไหว	2	ฝ่ายปฐมวัย		
21	มิสสินิทรรัตน์	แสงทอง	อ.2/4	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัยห้อง อ.2/4จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	2	ฝ่ายปฐมวัย		

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทวิจัย	หน่วยงานกลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับคุณภาพ
22	มิสมาลีณี	เชี่ยวชาญมงาม	อ.2/5	การจัดกิจกรรมการนวดฝ่ามือประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย	1	ฝ่ายปฐมวัย		
23	มิสณัฐภา	ธนภูมิ	อ.2/6	การศึกษาความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยปีที่2/6ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านนิทานประกอบภาพ	2	ฝ่ายปฐมวัย		
24	มิสชัตติยา	ธีระพงษ์	อ.2/1-2/2	การใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	2	ฝ่ายปฐมวัย		
25	มิสดารรัตน์	แดงแย้ม	อ.2/3-2/4	การส่งเสริมพฤติกรรมการฟังของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเตรียมเด็กให้สงบ	2	ฝ่ายปฐมวัย		
26	มิสทัศนีย์	ยันตะศรี	อ.2/5-2/6	การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ	2	ฝ่ายปฐมวัย		
27	มิสพวงทอง	กุลละวณิชย์	อ.2	ศึกษาพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นนิทาน	2	ฝ่ายปฐมวัย		
28	มิสวิมล	สมศรี	อ.2	ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อและของเล่นที่มีต่อทักษะEFของเด็กปฐมวัย	1	ฝ่ายปฐมวัย		
29	มิสขวัญหทัย	โตสุขเจริญ	อ.2	การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากดินน้ำมัน	2	ฝ่ายปฐมวัย		
30	มิสنگค์นุช	ใจยะสัน	อ.3/1	การพัฒนากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กปฐมวัย	2	ฝ่ายปฐมวัย		
31	มิสกาญจนา	พงษ์เจริญ	อ.3/2	การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทานประกอบเพลง	1	ฝ่ายปฐมวัย		
32	มิสดาริกา	กลีนอบเชย	อ.3/3	การส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการใช้นิทานเป็นสื่อการสอน	1	ฝ่ายปฐมวัย		

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประ เภทวิจัย	หน่วยงานกลุ่ม สาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
33	มิสฐิติมา	ลายประดิษฐ์	อ.3/4	การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในห้องเรียนของเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการเสริมแรงทางบวก	2	ฝ่ายปฐมวัย		
34	มิสอาภิญญา	อรุณพงษ์	อ.3/5	การแก้ไขพฤติกรรมเด็กดื้อและการขอขบถแกเพื่อนของเด็กโดยการเล่านิทาน	1	ฝ่ายปฐมวัย		
35	มิสพนิตดา	จิตต์อารีย์เทพ	อ.3/6	การส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะด้านต่าง ๆ	1	ฝ่ายปฐมวัย		
36	มิสจุฑามาศ	เจ็จเจริญ	อ.3/1- 3/2	กิจกรรมการเล่นไทยของเด็กปฐมวัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย	2	ฝ่ายปฐมวัย		
37	มิสนพวรรณ	พลอินทร์	อ.3/3- 3/4	ผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีของเด็กปฐมวัย	2	ฝ่ายปฐมวัย		
38	มิสเจนจิรา	เชื้อแก้ว	อ.3/5- 3/6	การจัดและพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย	1	ฝ่ายปฐมวัย		
39	มิสมลฤดี	รอดเงิน	อ.3	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องPre-EMSP โดยใช้วิธีสอนแบบPhonics	2	ฝ่ายปฐมวัย		
40	มิสพัชรจิภรณ์	ชื่อผาสุข	อ.3	การพัฒนาวินัยในตนเองด้านความอดทนของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทาน	2	ฝ่ายปฐมวัย		
41	มิสวิลาวัลย์	ยีนยง	อ.3	การศึกษาความสามารถการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่1ห้อง2โดยการใช้แบบฝึกตัวโน้ต	1	ฝ่ายปฐมวัย		

รายงานผลงานวิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
1	มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู	ป.1	การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	1	ภาษาไทย		
2	มิสปนัดดา หอมชื่น	ป.2	การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2	1	ภาษาไทย		
3	มิสกัญญาวีร์ ทาทิตย์	ป.3	การพัฒนาการอ่านตามทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	1	ภาษาไทย		
4	มิสเกษิกร ป้าน่วม	ป.3	การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกการอ่านและแบบทดสอบของนักเรียนชั้น ป.3/2	1	ภาษาไทย		
5	มิสนฤมล สีคะปัสสะ	ป.4	การพัฒนาการอ่านตามทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	1	ภาษาไทย		
6	มิส ภรณุต ศรีสุวรรณ	ป.4	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสะกดคำภาษาไทย	2	ภาษาไทย		
7	มาสเตอร์ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ	ป.5	การพัฒนาการอ่านหนังสือภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกอ่านอย่างง่าย ของ เด็กชายนวดล หลีน้อย และ เด็กชายพีรพัฒน์ แสงจันทร์ ชั้น ป. 5/1	1	ภาษาไทย		
8	มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์	ม.1	การพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียนกลุ่มอ่อนในระดับประถมศึกษาโดยใช้ชุดฝึกการอ่าน	4	ภาษาไทย		
9	มิสภิญญาพัชร ฉลาดเขียว	ม.2	การพัฒนาทักษะในด้านการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	ภาษาไทย		
10	มิสวีณา ซอดี	ม.3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	5	ภาษาไทย		
11	มาสเตอร์ นภัสสรดา โพธิ	ม.4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC	2	ภาษาไทย		
12	มิส รุ่งรักษ์ นุ่มไทย	ม.5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	ภาษาไทย		
13	มิส ฉันทนา ต่านดี	ม.6	สังคมมิติ ความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6	5	ภาษาไทย		

รายงานผลงานวิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
1	มาสเตอร์สุทธิพงษ์ รัตนพรชัยกุล	ป.2	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	4	คณิตศาสตร์		
2	มิส เบญจวรรณ วิริยะโอชะ	ป.3	ผลของการใช้วิธีการท่องสูตรคูณถอยหลังที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการคำนวณ ปี การศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	คณิตศาสตร์		
3	มิสรุ่งฤดี อังศิริ	ป.3	การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การบวก) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	คณิตศาสตร์		
4	มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์	ป.4	การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตีความโจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	คณิตศาสตร์		
5	มิส จรรยา สีนถาวร	ป.5	สูตรคูณสำคัญกับทักษะการคิดคำนวณ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	คณิตศาสตร์		
6	มิสทิพวรรณ สีสสมบัติ	ป.5	การฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง คณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	คณิตศาสตร์		
7	มิสธนนันสรณ์ ชัยชนะสมบัติ	ป.6	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	คณิตศาสตร์		
8	มิส รุติพร พรหมศิริ	ม.1	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดย ใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ Think – Pair – Share ระดับประถมศึกษา ปี การศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	4	คณิตศาสตร์		
9	มาสเตอร์วิทยา คำพวง	ม.2	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติเลขยกกำลัง ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา กับการสอนปกติของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	คณิตศาสตร์		
10	มิส พุทธรัตน์ ชะเอม	ม.4	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยใช้ แบบฝึกทักษะ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	คณิตศาสตร์		

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
11	มาสเตอร์ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ กระจำง่า	ม.5	ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุด การสอน “ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ” ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	5	คณิตศาสตร์		
12	มาสเตอร์เอกสิทธิ์ นามแก้ว	ม.6	ผลการปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่ส่งการบ้านตามกำหนดเวลาของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โดยวิธีการทำงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	คณิตศาสตร์		
13	มาสเตอร์สุรัตน์ มูลชัยสุข	ม.6	การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องจำนวนเชิงซ้อน โดยการนำเสนอโมเดลผ่านกราฟของ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	คณิตศาสตร์		
14	มาสเตอร์สุเมธ พุทธเมฆ	ม.6	การศึกษาความคิดรวบยอดที่ผิดพลาดทางคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	5	คณิตศาสตร์		

รายงานผลงานวิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
1.	มิสยุพิน บุคตาหวัง	ป.1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	2	วิทยาศาสตร์		
2.	มิสณัฐกร คูหาพัฒนกุล	ป.2	การศึกษาเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	1	วิทยาศาสตร์		
3.	มิสสุพรรณษา ชัยสงคราม	ป.3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และ มัลติมีเดีย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	1	วิทยาศาสตร์		
4.	มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข	ป.4	พัฒนาการส่งงานและพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนด้วยการใช้ลายเซ็นเสริมแรง วิชาชีววิทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 EMSP โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	4	วิทยาศาสตร์		
5.	มิสกาญจนา นวลศรี	ป.4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และ มัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	1	วิทยาศาสตร์		
6.	มาเชอรันพดล ปัญญาดี	ป.5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์และ มัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียน EIPโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	1	วิทยาศาสตร์		
7.	มิสปุรดา จิตนาเกลือ	ป.5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์และ มัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	1	วิทยาศาสตร์		
8.	มิสชนิดา วรรณพาทูล	ป.6	การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	1	วิทยาศาสตร์		

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทวิจัย	หน่วยงานกลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับคุณภาพ
9.	มิสกัลยาณี จันทรเทศ	ม.1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	1	วิทยาศาสตร์		
10.	มิสชฎาภาศ ศรีชนะวัฒน์	ม.2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	1	วิทยาศาสตร์		
11.	มาเซอร์วีรยุทธ วัชรพงษ์	ม.3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	วิทยาศาสตร์		
12.	มิสน้ำฝน คงแสนคำ	ม.4	การปรับเปลี่ยนวินัยและพฤติกรรมในการรับผิดชอบ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	3	วิทยาศาสตร์		
13.	มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์	ม.4	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอะตอมและสมบัติของธาตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	วิทยาศาสตร์		
14.	มิสลำเพย พวงมาลัย	ม.5	การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาชีววิทยา 3 (ว 33243) โดยการสอนแบบบูรณาการร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	2	วิทยาศาสตร์		
15.	มาเซอร์ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์	ม.5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	2	วิทยาศาสตร์		
16.	มาเซอร์คำารณ เจริญมาก	ม.6	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมีโดยใช้การทดลองแบบไมโครสเกลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	2	วิทยาศาสตร์		

รายงานผลงานวิจัย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
1	มาสเตอร์บุญรวม ดิ่งแดง	ป.1	การปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	สังคมศึกษาฯ		
2	มิสอมรรักษ์ เจริญศรี	ป.2	การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	สังคมศึกษาฯ		
3	มาสเตอร์การุณ วรศิลป์	ป.3	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	4	สังคมศึกษาฯ		
4	มิสสมภารมณี จันทโชติ	ป.5	ศึกษาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	4	สังคมศึกษาฯ		
5	มิสบุญชญา สง่าเอี่ยม	ป.6	การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการเสริมแรง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	สังคมศึกษาฯ		
6	มิสเจรดา รัฐประเสริฐ	ม.1	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง หน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์ กับ วิธีทดสอบ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	4	สังคมศึกษาฯ		
7	มิสชนิษฐา รัตตะมณี	ม.2	การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการเสริมแรง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	4	สังคมศึกษาฯ		
8	ม.ณภัทรพงศ์ ปรงนิยม	ม.3	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับเนื้อหาโดยใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	2	สังคมศึกษาฯ		
9	มิสรชนีวรรณ เต่าสุวรรณ	ม.4	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	4	สังคมศึกษาฯ		

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทวิจัย	หน่วยงานกลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับคุณภาพ
10	มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์	ม.5	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนห้องศิลป์ - คำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบย่อยเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565	5	สังคมศึกษาฯ		
11	มิสเกษรา เกิดมงคล	ม.5	การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการเสริมแรง ปีการศึกษา 2565	4	สังคมศึกษาฯ		
12	มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี	ม.6	การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการเสริมแรง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	4	สังคมศึกษาฯ		

รายงานผลงานวิจัย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการ ประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
1.	มาสเตอร์ประจักษ์ ศรีภักดี	ม.3	จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีน้ำหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	สุขศึกษาและ พลศึกษา		
2.	มิส รำพึง ศรีสวัสดิ์	ป.1	การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบสอบถาม ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	สุขศึกษาและ พลศึกษา		
3.	มาสเตอร์เวสราวิช บัวเจริญ	ป.3	การส่งเสริมพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กประถมศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	สุขศึกษาและ พลศึกษา		
4.	มาสเตอร์พิษณุพงศ์ สร้อยเกี้ยว	ม.2	การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	สุขศึกษาและ พลศึกษา		
5.	มาสเตอร์นที ศรีสมัย	ม.6	การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงกล้ามเนื้อข้อเท้าในกีฬาแบดมินตัน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	สุขศึกษาและ พลศึกษา		
6.	มาสเตอร์สิริพจน์ อ้นประเสริฐ	ป.4	ศึกษาพฤติกรรมกรเรียนกรีฑาและการพัฒนาการออกสตาร์ทในระดัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	สุขศึกษาและ พลศึกษา		
7.	มาสเตอร์อรรถพงษ์ ปิตตาฝ้าย	ป.4	การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของเด็กประถม ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	สุขศึกษาและ พลศึกษา		

รายงานผลงานวิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
1	มาสเตอร์ ศิวพงษ์ อินทมาพลอย	ป.1	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยใช้สื่อประกอบ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ศิลปะ		
2	มิส กุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์	ป.2	การใช้สื่อประกอบการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนศิลปะ(นาฏศิลป์) นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ศิลปะ		
3	มิส ชุติมา มุ่ยชะสุญ	ป.3	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยใช้สื่อประกอบ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ศิลปะ		
4	มาสเตอร์ วณิชวงศ์ วงศ์ชัย	ป.3	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยใช้สื่อประกอบ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ศิลปะ		
5	มาสเตอร์ เจตต์จ ชนะประสพ	ป.4	การจัดการเรียนการสอนศิลปะโดยใช้สื่อ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ศิลปะ		
6	มิส นวพร คงภิบาล	ป.4	พื้นฐานนาฏศิลป์และการแสดงท่าทางประกอบเพลง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	ศิลปะ		
7	มาสเตอร์ ไพรินทร์ กล่อมสกุล	ม.4	เรื่อง การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา สุนทรียภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	ศิลปะ		
8	มิส อุษา อนุสิทธิ์	ม.2	การสร้างเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	ศิลปะ		
9	มาสเตอร์ รัฐธา โกสิตานนท์	ม.3	เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยใช้สื่อประกอบ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ศิลปะ		
10	มาสเตอร์ นิคม โขมะนาม	ม.4	การเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์	2	ศิลปะ		
11	มาสเตอร์ ไพศร คูหาพัฒนกุล	ม.5	การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยใช้คาราโอเกะเป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	ศิลปะ		

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
12	มาสเตอร์ อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู	ม.6	การฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐาน ด้วยทักษะการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	ศิลปะ		

รายงานผลงานวิจัย กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
1	มิสอมร งามประสิทธิ์	ป.1	การวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมายในวิชาเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	5	การงาน อาชีพ		
2	มิสจิตาภา กงทอง	ป.2	ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในวิชาเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	5	การงาน อาชีพ		
3	มิสณภาพร จิตต์อารีย์เทพ	ป.2	การศึกษาการพัฒนาการทางด้านความรับผิดชอบและลักษณะนิสัย ในการทำงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	5	การงาน อาชีพ		
4	มิสรจนา สุวรรณกุล	ป.4	<u>การใช้ Mind Mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา</u>	3	การงาน อาชีพ		
5	มิสจันทนา ศิริโสภางษ์	ป.4	การสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565	5	การงาน อาชีพ		
6	ม.จิรพงษ์ พุทธรสเจริญ	ป.6	ศึกษาความสามารถในการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลของนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	5	การงาน อาชีพ		
7	ม.โรจนินทร์ โพธิวงศ์บาร์มี	ม.1	การศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงานวิชาเทคโนโลยี1 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	5	การงาน อาชีพ		

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
8	มิสนพแก้ว ปราชญากุล	ม.2	ศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้รหัสจำลอง (Pseudocode) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	การงาน อาชีพ		
9	มิสวัชรี เรื่องศิริ	ม.3	การศึกษาปัจจัยทัศนคติและสาเหตุของการไม่ส่งงานวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	5	การงาน อาชีพ		
10	มิสเกศรา เจียมเจริญ	ม.3	ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565	5	การงาน อาชีพ		
11	ม.สงคราม นิคมไพบุลย์	ม.4	การศึกษาทัศนคติที่ได้รับมอบหมายการส่งงานของนักเรียนสายช่างศิลป์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	5	การงาน อาชีพ		
12	ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์	ม.6	การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนว Bloom's Taxonomy X ClassPoint ในวิชากราฟิก1 ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	การงาน อาชีพ		
13	ม.ประสพสุข ปราชญากุล	ม.6	ศึกษาและพัฒนาการจัดการจัดกิจกรรม STEAM Education จากการเรียนตามแนวทาง Project Base Learning ด้วยโครงงานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	การงาน อาชีพ		

รายงานผลงานวิจัย กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
1	มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ	ป.1	การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ภาษา ต่าง ประเทศ		
2	มิสประภาศรี ศิริโส	ป.2	การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ภาษา ต่าง ประเทศ		
3	มิสสาวิตรี แชกเทศ	ป.2	การพัฒนาระบบสารสนเทศ SWIS (School Web-based Information System) เพื่อการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ภาษา ต่าง ประเทศ		
4	ม.รัชพงศ์ แย้มเกษร	ป.2	การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ภาษา ต่าง ประเทศ		
5	มิสจิตรา จันทร์หอม	ป.3	การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยสื่อการสอน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	4	ภาษา ต่าง ประเทศ		
6	มิสพรพนา ศิริปิ่น	ป.4	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	ภาษา ต่าง ประเทศ		
7	มิสบุญสม บุญประเสริฐ	ป.5	การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน วิชาภาษาอังกฤษ (ว 15101) โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ แบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	2	ภาษา ต่าง ประเทศ		
8	มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ	ป.5	การแก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอิน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	4	ภาษา ต่าง ประเทศ		
9	มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส	ป.6	การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	ภาษา ต่าง ประเทศ		
10	มิสสมฤทธิ รัชชาติวรศักดิ์	ม.1	การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	4	ภาษา ต่าง ประเทศ		

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภท วิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
11	มิสวัลยา พิชัย	ม.2	การพัฒนารูปแบบการออกเสียง-ed ท้ายกริยาช่องที่ 2-3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	3	ภาษา ต่างประเทศ		
12	ม.พัชรพล นิยมกิจ	ม.2	การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	2	ภาษา ต่างประเทศ		
13	มิสอัญชลี อยู่สุข	ม.3	การศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านจับใจความสำคัญกับบทความเรื่องสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565	2	ภาษา ต่างประเทศ		
14	มิสอาภรณ์ ชุ่นเจริญ	ม.4	พัฒนารูปแบบการสอนทักษะภาษาต่างประเทศในปีการศึกษา2565มาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565	1	ภาษา ต่างประเทศ		
15	ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์	ม.5	Impact on Content Based Instruction on learner's performance in Secondary 5 English Classroom on English Subject at SLC	2	ภาษา ต่ำ ประเทศ		
16	มิสอรุณวดี อรุณพูลทรัพย์	ม.5	การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ด้วยเพลง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	2	ภาษา ต่างประเทศ		
17	มิสวิณา นิมเรือง	ม.6	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ Multi Media กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ภาษา ต่างประเทศ		
18	มิสเพ็ญประภา จันแค้น	ม.6	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ เรื่อง Errors Correction ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ภาษา ต่างประเทศ		

รายงานผลงานวิจัย **ครูสนับสนุนการสอนและเจ้าหน้าที่**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทวิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการ ประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
1	นางสุนิภา สวัสดิวงษ์		การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	สำนักผู้อำนวยการ		
2	นางสาวจันทิพย์ เครือจันทร์		ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2565	1	สำนักผู้อำนวยการ		
3	นางสาวสาวิตรี คงวิมล		ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการเรียนการสอนกิจกรรมเทควันโด ประจำปีการศึกษา 2565	1	สำนักผู้อำนวยการ		
4	นายสมพบ คำมี		ความพึงพอใจในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ของครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2565	1	สำนักผู้อำนวยการ		
5	นายเอ ดีหลี		การศึกษาความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายไร้สายภายใน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	สำนักผู้อำนวยการ		
6	นายสกล สายสุดสวาท		ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	สำนักผู้อำนวยการ		
7	นายณัทกฤษ ศรีสุวรรณ		การศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565	1	สำนักผู้อำนวยการ		
8	นายธนาวุธ ตอบรมรัมย์		ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการระบบ SWIS	1	สำนักผู้อำนวยการ		
9	นางสาวรสสุคนธ์ กุลวิทย์		การศึกษาปัจจัยทางจิต-สังคม กับพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	1	ธุรการ - การเงิน		
10	นางสาวอุษณี สิมะขจรเกียรติ		ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อให้บริการของงานสารบรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ธุรการ - การเงิน		
11	นางสาวกัญพัชร ทรัพย์เจริญ		ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและบัญชี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ธุรการ - การเงิน		
12	นางสาวธัญชนก มุกดาหาญ		ความพึงพอใจในการใช้ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมผ่าน QR CODE ในระบบ SWIS ที่ได้รับการบริการในงานรับเงิน แผนกการเงิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ธุรการ - การเงิน		

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทวิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการ ประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
13	นางกันยารัตน์ นามแก้ว		การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนสถิติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ธุรการ - การเงิน		
14	นางจารุวรรณ ต่างใจ		ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ปกครองตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ธุรการ - การเงิน		
15	นางสาววารุณี คงวิมล		ความพึงพอใจในการใช้บริการรถบัสไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	1	ธุรการ - การเงิน		
16	นางวรรณภา ปิ่นทอง		ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานจัดซื้อ ปีการศึกษา 2565	1	ธุรการ - การเงิน		
17	นางสุดา ดงหลง		ความพึงพอใจในการให้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ธุรการ - การเงิน		
18	นางอำนวยการพร ตอระรัมย์		การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ธุรการ - การเงิน		
19	นางสาวเปรมฤดี ศรีสุนทรถ		ความพึงพอใจในการให้บริการงานถ่ายภาพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565	1	ธุรการ - การเงิน		
20	นางนพภััสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา		การแก้ปัญหาการเขียนสละค้ำไม่ถูกต้อง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ธุรการ - การเงิน		
21	นางนันทยา คำมี		แนวทางการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	วิชาการ		
22.	นางสาวจุฑามาศ มะหะมาน		ผลการจัดกิจกรรมการเล่นไทยของเด็กปฐมวัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย ปี การศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	วิชาการ		
23.	นางสาวประกายแก้ว เปลื้องนุช		การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของวัดผลและประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	วิชาการ		
24	นางสาวศิรินันท์ กรตพงศ์		ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	วิชาการ		
25	นางสาวพิชญลักษณ์ พรหมฤทธิ์		การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของวัดผลและประเมินผลระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	วิชาการ		
26	นางสาวรัตดาวรรณ ดีประสิทธิ์ปัญญา		ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	กิจการนักเรียน		

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ชั้น	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทวิจัย	หน่วยงาน กลุ่มสาระฯ	ผลการ ประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ คุณภาพ
27	นางวรรณภา กรีสพรหม		วิจัยการศึกษา ความต้องการครูที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	กิจการนักเรียน		
28	นางสาวณปภัช กীরติธกรกุล		พฤติกรรมกรรมการจัดการขยะของนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	กิจการนักเรียน		
29	นางนพรัตน์ รัตนบวร		ความพึงพอใจในการบริหารงานสาธารณูปโภค ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	บริหารทั่วไป		
30	นายเชษฐา รักษาศรี		ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	บริหารทั่วไป		
31	นางเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ		การส่งเสริมพฤติกรรมกรการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	บริหารทั่วไป		
32	นางสาวสุภัทรา ชินะกรติเมธ		ความพึงพอใจในการใช้บริการเบเกอรี่ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	บริหารทั่วไป		
33	นางสาวพาวณี เพ็ชรแก้วน้อย		การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนของเด็กโดยใช้โปรแกรมสุขศึกษา	1	บริหารทั่วไป		
34	นางสาวสุพัตรา แสงสว่าง		ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา	1	บริหารทั่วไป		
35	นางวาสนา ตนานนท์ชัย		ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	บริหารทั่วไป		
36	นางสาววาสนา แซ่โค้ว		การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในการรับประทานอาหารของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ¼	1	ปฐมวัย		
37	นางสาวหทัยชนก วงศ์พลับ		ความพึงพอใจของบุคลากรครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่มีต่อการให้บริการของงานการเงินและบัญชี เกี่ยวกับงานจ่ายเงิน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ธุรการ - การเงิน		
38	นายไสว สีตะปัสสะ		วิจัยสวัสดิการของครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	กิจการนักเรียน		
39	นางสาวสุวิมล พลัดตง		การเปรียบเทียบฐานข้อมูลรายรับของปีการศึกษา2565 ของงานร้านค้าสวัสดิการในส่วนของมุมเครื่องดื่มและมุมเครื่องเขียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	บริหารทั่วไป		
40	นางสาวปัทมาภรณ์ เฉิดรัตนพิชฌกุล		ความพึงพอใจของบุคลากรครูที่มีต่องานงบประมาณของระบบ SWIS ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา	1	ธุรการ - การเงิน		

สารสนเทศงานวิจัย

ประเภทงานวิจัย	จำนวนบุคลากร	ระดับคุณภาพ					รวมระดับคุณภาพ 5-3	คิดเป็นร้อยละ
		5 ดีเยี่ยม	4 ดีมาก	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง		
♦ครู								
1. สื่อการเรียนรู้	50	7	7	4	32	-	18	36.00
2. เทคนิควิธีการสอน	53	9	3	11	30	-	23	43.39
3. รูปแบบการเรียนรู้	15	4	2	6	3	-	12	80.00
4. case study	14	3	2	9	-	-	14	100
5. อื่นๆ	14	1	4	9	-	-	14	100
รวม	146	24	18	39	65	-	81	71.87
♦บุคลากรสายสนับสนุน								
1. ศึกษาความพึงพอใจ	40	-	-	1	39	-	1	2.56
2. พัฒนาระบบ/งาน	-	-	-	-	-	-	-	-
3. อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	40	-	-	-	-	-	1	2.56
รวมทั้งหมด	186	24	18	40	104	-	82	44.08

หมายเหตุ ครูผู้สอน และครูสนับสนุน (ไทย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จำนวน 186 ท่าน ส่งวิจัย ปีการศึกษา 2565

ครบทุกท่าน คิดเป็น 100 % ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 5 - 3 จำนวน 82 ท่าน จาก 186 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.08

ตารางเทียบผลการประเมินงานวิจัย ระดับคุณภาพของสารสนเทศ กับ รายงานวิจัย (รายบุคคล)

ระดับคุณภาพของสารสนเทศงานวิจัย	ผลการประเมินรายงานวิจัย (รายบุคคล)
5 ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม 90 คะแนนขึ้นไป
4 ดีมาก	ดีเด่น 85 - 89 คะแนน ดี 80 - 84 คะแนน
3 ดี	ปานกลาง 70 - 79 คะแนน
2 พอใช้	พอใช้ 60 - 69 คะแนน
1 ปรับปรุง	ปรับปรุง ต่ำกว่า 60 คะแนน